

# “ช้างฯ เซอร์กิต” จัดรถรับส่ง 25 คัน บริการแฟนมอเตอร์สปอร์ต

ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต” เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับแฟนความเร็วจากทั่วโลกในสุดสัปดาห์แห่งมอเตอร์สปอร์ตที่ จ.บุรีรัมย์ อย่างเต็มร้อย ล่าสุดเผยได้จัดรถบัสรับส่ง (Shuttle Bus) ถึง 25 คัน รวมถึงสาธารณูปโภคต่างๆ อำนวยความสะดวกตลอดการแข่งขัน “บุรีรัมย์ ยูไนเต็ท ซูเปอร์จีที เรซ” ศึกรถยนต์ทางเรียบระดับโลกรายการแรกในเมืองไทย ระหว่าง 3-5 ตุลาคมนี้

ฝ่ายจัดการแข่งขัน “บุรีรัมย์ ยูไนเต็ท ซูเปอร์จีที เรซ” ประกาศความพร้อมล่าสุดสำหรับนัดปฐมฤกษ์ในการเปิดใช้สนาม ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต (Chang International Circuit) อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคมนี้ โดยคาดว่าจะมีแฟนมอเตอร์สปอร์ตจากทั่วสารทิศเดินทางไปที่ จ.บุรีรัมย์ ในสุดสัปดาห์ดังกล่าว ทั้งนี้ ฝ่ายจัดงานได้เตรียมความสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างครบครัน โดยได้จัดที่จอดรถสำหรับผู้เข้าชมการแข่งขันซูเปอร์จีที 2014 สนาม 7 ของปี ทั้งหมด 4 จุดใหญ่ๆ ด้วยกัน เพื่อรองรับทั้งผู้สนับสนุนรายต่างๆ และ บุคคลทั่วไป รวมถึงจุดจอดรถของผู้ชมที่ซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ด้วย

โดยหลังจากจอดรถแล้วจะมีรถบัสรับส่ง (Shuttle Bus) 25 คัน คอยอำนวยความสะดวกรับ-ส่ง สำหรับผู้ชมตามจุดต่างๆ กว่า 10 จุด รอบสนาม ซึ่งรถชุดเต็มบัสจะออกทุกๆ 25 นาที เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของแฟนความเร็วที่เดินทางเข้าชมการแข่งขันเป็นจำนวนมากในสุดสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึง ขณะเดียวกัน ฝ่ายจัดการแข่งขัน “บุรีรัมย์ ยูไนเต็ท ซูเปอร์จีที เรซ” ยังให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารการกิน โดยได้เตรียมบุชจำหน่ายอาหารเอาไว้ทั้งหมด 8 จุด กระจายไปอยู่ตามสแตนด์ผู้ชม 8 สแตนด์ทั่วสนาม เพื่อรองรับความต้องการของผู้ชมตลอดทั้งวัน

รวมถึงการบริการสุขาซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้สาธารณูปโภคด้านอื่นๆ โดยในการแข่งขันครั้งนี้ ได้เตรียมรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการทั้งหมด 15 คัน กระจายตามสแตนด์ต่างๆ เพื่อรองรับแฟนความเร็วทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมากที่จะเดินทางเข้าชมการแข่งขัน

สำหรับ “บุรีรัมย์ ยูไนเต็ท ซูเปอร์จีที เรซ” นับเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมสนามที่ 7 ของปีในรายการ ซูเปอร์จีที 2014 นับเป็นโค้งสุดท้ายของการลุ้นแชมป์ประจำปี จึงเป็นโอกาสดีที่แฟนความเร็วชาวไทยจะได้ชมการแข่งขัน

ระดับโลกที่เข้มข้นในประเทศไทย ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้ที่ [www.Bric.co.th](http://www.Bric.co.th) หรือ <https://www.facebook.com/BuriramUnitedInternationalCircuit/>